

Số: /TB-UBND

Tây Thành, ngày tháng 06 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc: Phối hợp trong công tác phân loại, thu gom, vận chuyển  
và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tây Thành

Hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt trong dân cư ngày càng tăng, việc rác thải được vận chuyển tập kết tại bãi rác tập trung của xã như đã thực hiện từ trước đến nay không đảm bảo theo quy trình, gây ô nhiễm môi trường xung, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Để xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo theo quy trình và cải thiện tình trạng ô nhiễm tại bãi rác thải đồng 14, UBND xã Tây Thành đã tìm giải pháp thay đổi hình thức thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. UBND xã đã giao cho HTXDV NN phối hợp với Cty CP dịch vụ môi trường Yên Thành nhận khoán công việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã. Dự kiến lịch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt sẽ bắt đầu vào ngày 24/6/2024 trên địa bàn một số xóm đã triển khai thực hiện. Để việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt được thực hiện đúng quy định, UBND xã thông báo và đề nghị bà con nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình trước khi chuyển cho bên thu gom, tự xử lý các loại rác thải như xác chết các loại động vật, cỏ; lá cây; các loại cây cối, đất đá; cát; các vật dụng gia đình như bàn, ghế, giường, tủ, chăn, chiếu ... không sử dụng, đơn vị thu gom không chịu trách nhiệm thu gom các loại rác thải này. Nếu các hộ gia đình cố tình bỏ lẫn các loại rác thải nói trên vào các túi nilon, bao bì cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác, bên thu gom có quyền từ chối thu gom toàn bộ rác thải của hộ gia đình trong lần thu gom đó.

2. Bên thu gom sẽ bắt đầu tiến hành thu gom phiên đầu tiên vào ngày 24/06/2024, sau đó duy trì lịch theo kế hoạch đã ban hành. Để đảm bảo giữ vệ sinh môi trường và cảnh quan thôn xóm, UBND xã đề nghị hộ dân chỉ đưa rác thải tập tại các điểm tập kết vào buổi tối ngay trước ngày thu gom, rác thải phải được đựng vào túi bóng, bao bì, treo cao lên bờ tường, không để dưới đất tránh trường hợp rác thải bị chó tha làm mất vệ sinh. Điểm tập kết rác HTX sẽ phối hợp với cấp ủy ban xóm khảo sát và có thông báo cụ thể để bà con nhân dân được biết.

Vậy UBND xã thông báo cho bà con nhân dân được biết để chủ động phối hợp làm tốt công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã có hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

- Đài truyền thanh xã (t/b)

- Lưu: VP.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Cẩm**

